



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. เครือรัฐออสเตรเลีย

- ออสเตรเลียประกาศแผนป้องกันแหล่งชุมชนจากการก่อการร้าย

๒. สหรัฐอเมริกา

- สหรัฐอเมริกากำหนดบทลงโทษคว่ำบาตรรอบใหม่บริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหพันธรัฐรัสเซีย

๑. เครือรัฐออสเตรเลีย : ออสเตรเลียประกาศแผนป้องกันแหล่งชุมนุมจากการก่อการร้าย (วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

นายมัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย กล่าวประณามการโจมตีที่กรุงบาร์เซโลนา โดยออสเตรเลียจะร่วมมือกับประชาชนชาวสเปนในการต่อสู้กับการกระทำดังกล่าว โดยออสเตรเลียยืนหยัดในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแน่นแฟ้นกับประชาชนชาวสเปนในการต่อต้านการก่อการร้ายของกลุ่ม Islamist terrorism และเจ้าหน้าที่ประจำกงสุลแห่งออสเตรเลียกำลังเดินทางมายังเมืองบาร์เซโลนาจากกรุงมาดริด

ออสเตรเลียจะกำหนดแผนใหม่โดยระบุถึงวิธีการวางแผนของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันแหล่งชุมนุมในออสเตรเลีย เช่น ศูนย์กีฬาและศูนย์การค้าเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยยานพาหนะพลีชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเทิร์นบูลล์ กล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับ นาย Tony Sheehan ผู้ประสานงานการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งเครือจักรภพ และนาย Duncan Lewis ผู้อำนวยการด้านความมั่นคง โดยกล่าวว่า จากการโจมตีด้วยยานพาหนะพลีชีพที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในกรุงลอนดอน โดยโจมตี Borough Market และโศกนาฏกรรมในออสเตรเลียในการโจมตีที่ Bourke Street Mall และการโจมตีด้วยรถบรรทุกในเมือง Nice เมื่อปี ๒๕๕๙ นายเทิร์นบูลล์ ได้ขอให้ นาย Greg Moriarty ผู้ประสานงานต่อต้านการก่อการร้ายเครือจักรภพในขณะนั้น ทำงานป้องกันแหล่งชุมนุมในออสเตรเลีย และการทำงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และจะได้รับการเผยแพร่ในไม่ช้า

สำหรับหน่วยงานข่าวกรองของออสเตรเลียทำงานใกล้ชิดกับทางการสเปนในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายของกลุ่ม Islamist terrorism และสเปนเป็นพันธมิตรในรัฐบาลต่อต้าน Daesh ในตะวันออกกลาง โดยมีผู้เสียชีวิต ๑๖ รายในการโจมตีเมืองบาร์เซโลนาและเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้น โดยชาวออสเตรเลีย ๓ คนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กงสุลออสเตรเลียกำลังเดินทางมายังบาร์เซโลนาจากกรุงมาดริด และยังมีกงสุลกิตติมศักดิ์ในบาร์เซโลนาด้วย

นอกจากนี้ หน่วยงานข่าวกรองของออสเตรเลียทำงานอย่างไม่รู้จักรัศมีน้อยเพื่อรักษาความปลอดภัย และแผนใหม่เป็นการวิเคราะห์แบบครอบคลุม ที่จะให้คำแนะนำและจัดหาเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการสถานที่ขนาดใหญ่เพื่อทำให้สถานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับสาธารณชน และเป็นการป้องกันแหล่งชุมนุมซึ่งเป็นประเด็นซับซ้อนอย่างมาก

ที่มา : <https://www.theguardian.com/world/2017/aug/18/australia-to-announce-plan-to-protect-crowded-places-from-terrorism> วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒. สหรัฐอเมริกา : สหรัฐอเมริกากำหนดบทลงโทษคว่ำบาตรรอบใหม่บริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซีย (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)

สหรัฐอเมริกาได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่บริษัทของจีนและรัสเซีย และบุคคลอีก ๖ คน ที่ถูกกล่าวโทษว่า เอื้อประโยชน์ให้กับโครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ โดยเพิ่มความกดดันรัฐบาลเกาหลีเหนือ เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกองกำลังของสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ เริ่มฝึกซ้อมรบ ๑๑ วัน

การคว่ำบาตรถูกประณามจากจีนที่เรียกร้องให้สหรัฐฯ แก้ไขข้อผิดพลาดโดยทันทีต่อบริษัทดังกล่าว ส่วนเกาหลีเหนือไม่ได้ตอบโต้ต่อประเด็นการคว่ำบาตรรอบใหม่โดยตรง แต่ข่มขู่การปราบปรามที่ไร้ความปราณีและการลงโทษที่รุนแรงต่อสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ที่เกี่ยวกับการฝักใฝ่กับประจำปี ซึ่งรัฐบาลเกาหลีเหนือพิจารณาว่าเป็นการข่มขู่ใหญ่เพื่อรุกราน

นาย Steven Mnuchin ปลัดกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กล่าวว่า กระทรวงจะเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือ โดยมุ่งไปที่กลุ่มผู้สนับสนุนความก้าวหน้าของโครงการนิวเคลียร์และโครงการซีปนาวุธ และจะโดดเดี่ยวออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ

การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดปรากฏขึ้นหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านมติสหประชาชาติที่ ๒๓๗๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมุ่งที่รายได้จากต่างประเทศจำนวน ๓ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ของเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะการส่งออกตะกั่ว ถ่านหิน และอาหารทะเลรวมทั้งรายได้ผ่านธนาคารและการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเรียกว่า ชุดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดต่อเกาหลีเหนือ

ที่มา : <http://time.com/4911882/north-korea-u-s-secondary-sanctions-china-russia-treasury/>
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

นางสาวจรรพวรรณ ลาภสุรเทียนทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐